

Thai

ความสำคัญของภาษาแม่  
แผ่นพับสำหรับบิดามารดา





ภาษาเป็นหนึ่งในของขวัญที่มีความสำคัญมากที่สุดที่คุณได้มอบให้กับลูกๆ ของคุณ แต่คุณมอบให้กับลูกๆ อย่างไร  
ซึ่งมีคำตอบที่ง่ายมาก  
เพียงแค่พูดภาษาของคุณกับลูกๆ  
ของคุณที่บ้านเป็นประจำทุกวัน!



เหตุใดภาษาแม่จึงมีความสำคัญ  
ภาษาที่คุณพูดคุยกับลูกๆ  
ของคุณเป็นภาษาแรกที่พวกเขาได้เรียนรู้  
ซึ่งเป็นการติดต่อเชื่อมความผูกพันของลูกๆ  
กับคุณเป็นครั้งแรกและคนอื่นๆ ในครอบครัว  
รวมถึงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและชุมชนของพวกเขา  
ซึ่งเป็นภาษาแรกที่เด็กๆ ใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบๆ ตัวเขา  
และเป็นภาษาที่ช่วยให้พวกเขาได้ “กำหนดชีวิต”  
และคุณคือศูนย์กลางหนึ่งของกระบวนการนั้น!  
นี่คือหนึ่งในวิธีการจำนวนมากสำหรับบิดามารดาในการเป็น  
คนรุ่นแรกสำหรับลูกๆ ของคุณ

### ในการใช้ภาษาแม่จะเกิดประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีอะไรบ้าง

การใช้ภาษาแม่เพื่อเชื่อมความผูกพันระหว่างลูกๆ  
กับครอบครัวของคุณ  
อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของคุณไว้  
อย่างแน่นแฟ้น  
รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและเพื่อนๆ  
ที่พูดภาษาเดียวกัน  
โดยการใช้ภาษาแม่จะช่วยให้คุณสามารถสอนและเรียนรู้สิ่ง  
ใหม่ๆ ร่วมกับลูกๆ ของคุณได้เป็นอย่างดี  
คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์และคำใหม่ๆ ได้  
คุณสามารถฝึกฝนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรและตัวเลขต่างๆ ได้  
ซึ่งสิ่งต่างๆ  
เหล่านี้ทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญในขั้นแรกแห่งการเรียนรู้สำหรับลูก  
ๆ ของคุณ

ซึ่งจะง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณหากคุณใช้ภาษาที่คุณ  
ถนัดมากที่สุดของคุณ

### แล้วภาษาอังกฤษจะเป็นอย่างไร

เด็กๆ  
ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษ  
เพื่อความสำเร็จในโรงเรียนและชีวิต แต่โชคดีที่เด็กๆ  
ในวัยเยาว์สามารถพูดหรือเขียนได้สองภาษาอย่างง่ายดาย  
ซึ่งบุคคลที่สามารถพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาจะมีโอกาสในเรื่อง  
ต่างๆ ที่ดีกว่าทั้งเรื่องการศึกษา การเดินทาง  
และการทำงานทั้งในสหราชอาณาจักรและทั่วทั้งยุโรปและทั่วโลก  
สิ่งสำคัญ ก็คือความเป็นเด็กสองภาษายังจะช่วยให้เด็กๆ  
สร้างทักษะด้านความคิดที่ดีกว่าและโดยปกติแล้วจะมีผลการศึ  
กษาที่ดีกว่าในระยะยาวอีกด้วย



## ความสำคัญของภาษาแม่ แผ่นพับสำหรับบิดามารดา



หากฉันพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง  
ฉันควรใช้ภาษาอังกฤษที่บ้านหรือไม่  
คุณควรพูดภาษาที่คุณสามารถใช้ได้ถนัดมากที่สุด  
หากคุณสามารถใช้ภาษาแม่ได้ดีกว่าภาษาอังกฤษของคุณ  
ดังนั้นคุณควรใช้ภาษาแม่กับลูกๆ  
ของคุณเพื่อสร้างทักษะทางด้านภาษาที่แข็งแรงให้กับพวกเขา  
ลูกๆ

ของฉันจะรู้สึกสับสนจากการใช้ภาษาสองภาษาหรือไม่  
เด็กๆ

ในวัยเยาว์สามารถเรียนรู้ภาษาได้ถึงสองภาษาหรือมากกว่านั้น  
ในเวลาเดียวกัน เด็กๆ

สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาได้ฟังและพูดคุยกับผู้  
ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากมายเหล่านั้น ในบางครั้งเด็กๆ  
จะผสมคำหรือวลีจากทั้งสองภาษาได้ แต่ไม่เป็นไร!

ฟังดูเหมือนว่าพวกเขาเกิดความสับสนแต่อันที่จริงแล้วพวกเขา  
กำลังเรียนรู้กฎเกณฑ์และคำศัพท์จากทั้งสองภาษาอยู่  
และกำลังจัดลำดับในสมองของพวกเขาอยู่

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเรียนรู้และความนึกคิดที่ดี

ลูกๆ ของฉันชอบพูดภาษาอังกฤษมากกว่า  
ฉันควรทำอย่างไร

อันดับแรก คืออย่ากังวล ลูกๆ

ของคุณอาจชอบภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะเป็นภาษาที่เพื่อน  
ทุกคนของเด็กๆ ใช้ในการพูดคุยกัน

ดังนั้นคุณจึงต้องพูดคุยกับลูกๆ ของคุณเกี่ยวกับภาษา  
โดยอธิบายว่า การเรียนรู้ทั้งสองภาษาเป็นเรื่องสำคัญ  
คุณควรพูดคุยถึงบุคคลสำคัญในชีวิตของเด็กๆ  
ที่ใช้ภาษาของคุณ รวมถึงญาติพี่น้องและเพื่อนรักของพวกเขา  
อธิบายถึงคนที่สามารถพูดได้ถึงสองภาษาที่มีโอกาสมากมาย  
เป็นสองเท่าในการสร้างเพื่อนใหม่และเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ  
ใช้ภาษาแม่ของคุณอย่างสนุกสนานโดยการอ่านหนังสือ  
ร้องเพลง และเล่นเกมด้วยภาษาของคุณ  
และใช้ภาษาของคุณทำกิจกรรมต่างๆ  
หลากหลายประเภทที่คุณได้มีส่วนร่วม  
ภาษาของคุณเป็นของขวัญชิ้นหนึ่ง



ซึ่งการใช้ภาษาของคุณในการพูดคุยจะรักษาการเชื่อมโยงความ  
สัมพันธ์ในครอบครัวของคุณไว้เป็นอย่างดี!

โปรดตระหนักอยู่เสมอว่า ความสัมพันธ์กับลูกๆ  
ของคุณอยู่บนพื้นฐานของภาษา เพราะยิ่งเด็กๆ โตขึ้น  
การสื่อสารจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  
คุณจะมีความต้องการพูดคุยสนทนาในหัวข้อเรื่องต่างๆ  
มากมาย

ซึ่งจะเป็นการง่ายและสนุกมากยิ่งขึ้นกับทั้งคุณและลูกๆ  
ของคุณหากคุณพูดคุยด้วยภาษาเดียวกัน

ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างที่บ้าน

- เล่าเรื่องราวและอ่านหนังสือให้ลูกๆ  
ของคุณฟังด้วยภาษาแม่ของคุณ
- ร่วมกันเรียนรู้คำกลอน คำสวดมนต์ เพลง  
และกาพย์กวีเหมือนกับเด็กคนหนึ่ง
- มองหากิจกรรมที่สนุกสนานในภาษาของคุณ  
เช่นเวลาแห่งการเล่าเรื่องที่ห้องสมุดท้องถิ่น  
เทศกาลท้องถิ่น  
และงานวัฒนธรรมท้องถิ่นในเมืองของคุณ
- มองหาหนังสือสองภาษา หนังสือที่ไม่มีคำพูด  
หรือหนังสือในภาษาแม่ของคุณที่ห้องสมุดประชาชนที่ใกล้  
บ้านคุณที่สุด



เรื่องราวต่างๆ แบบสองภาษา

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ คือการอ่านร่วมกับลูกๆ  
ของคุณด้วยภาษาแม่

ซึ่งห้องสมุดประชาชนที่ใกล้ที่สุดกับบ้านของคุณอาจมีหนังสือ  
เรื่องราวสำหรับเด็กที่มีอักษรสองภาษาในภาษาอังกฤษและภา  
ษาแม่ของคุณ และที่โรงเรียนของเด็กๆ  
อาจจะมหนังสือเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน

